

Hướng đi nào để ngành chăn nuôi phát triển bền vững?

KỶ 1: CHĂN NUÔI AN TOÀN DỊCH BỆNH

Thực tế cho thấy người tiêu dùng ngày càng đặt ra yêu cầu cao về thực phẩm chất lượng và bảo đảm an toàn, không tồn dư kháng sinh, chất cấm, có giá thành hạ, thực hiện được truy xuất nguồn gốc... Để giải quyết được bài toán này, nhất thiết phải đẩy mạnh tổ chức chăn nuôi an toàn dịch bệnh.



Tỷ lệ tiêm phòng các loại vắc-xin dịch tả lợn và lở mồm long móng lợn luôn đạt trên 90% tổng đàn.

Năm 2018, với chủ lực là nuôi lợn và gia cầm, giá trị sản xuất chăn nuôi của Thái Bình ước đạt 10.010 tỷ đồng, chiếm trên 43% tổng giá trị trong sản xuất nông nghiệp. Trong đó, tổng đàn lợn của tỉnh luôn duy trì khoảng 1 triệu con (đứng thứ tư của cả nước và đứng thứ hai khu vực đồng bằng sông Hồng); đàn gia cầm có 13 triệu con, chủ yếu là gà với trên 9,4 triệu con. Sản lượng thịt hơi các loại sản xuất ra năm 2018 đạt 265.934 tấn, riêng sản lượng thịt lợn hơi là 204.210 tấn, chiếm 76,8% tổng sản lượng thịt hơi các loại; sản phẩm lợn sữa phục vụ xuất khẩu

2.500 - 3.200 tấn lợn sữa hơi/năm, luôn được đánh giá cao là vùng nguyên liệu truyền thống và còn nhiều tiềm năng. Thời gian qua, các ngành đã tích cực vào cuộc trong công tác tuyên truyền cũng như tổ chức thực hiện, đến nay toàn tỉnh có 43 cơ sở chăn nuôi lợn (40 trang trại và 3 xã) được chứng nhận là cơ sở an toàn dịch bệnh. Tại các cơ sở này, quy trình chăn nuôi bảo đảm thực hiện theo đúng quy định, có sự kiểm tra, giám sát định kỳ của cơ quan chuyên môn và giám sát lâm sàng từ thú y cơ sở và chính quyền địa phương. Tổng đàn lợn có mặt thường xuyên theo

quy mô chăn nuôi của 43 cơ sở an toàn dịch bệnh đạt 73.590 con, trong đó có 61.935 con lợn thịt. Về giống lợn, tại 40 trang trại bảo đảm 100% là lợn ngoại; tại 3 xã chủ yếu là đàn lợn lai 3/4 và 7/8 máu lợn ngoại. Cùng với đó, tỉnh thực hiện xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh tại hai huyện Kiến Xương và Vũ Thư, là những huyện có tổng đàn lợn lớn, thường xuyên có từ 180.000 - 190.000 con (chiếm 28% tổng đàn lợn toàn tỉnh). Theo đó, các địa phương này đã triển khai những hoạt động phòng, chống dịch bệnh gia tăng theo yêu cầu xây dựng vùng an

toàn dịch bệnh như: yêu cầu tỷ lệ tiêm phòng các bệnh lở mồm long móng ở gia súc đạt từ 90% tổng đàn trở lên; bố trí kinh phí mua hóa chất thực hiện tiêu độc, khử trùng; kinh phí tuyên truyền xây dựng vùng an toàn dịch bệnh; từng bước triển khai thực hiện yêu cầu ghi chép trong chăn nuôi kể cả ở trang trại và nông hộ. Đây cũng là vùng truyền thống chuyên sản xuất lợn sữa phục vụ xuất khẩu nhiều năm, sản lượng đạt trên 2 triệu con mỗi năm.

Tại huyện Vũ Thư, 1 trong 2 vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh của tỉnh, dự án LIFSAP Thái Bình đã cấp hỗ trợ công tác phòng, chống dịch gói vật tư thiết yếu như: ủ lạnh, bình phun hóa chất (động cơ và ắc quy), bơm tiêm phòng, bộ đồ bảo hộ... Bà Lưu Thị Thu Hoài, Phụ trách Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện cho biết: Những năm qua, tình hình sản xuất chăn nuôi trên địa bàn huyện luôn ổn định và phát triển với tổng đàn lợn khoảng hơn 153.000 con, đàn trâu, bò hơn 8.300 con, đàn gia cầm gần 1,5 triệu con. Tuy nhiên, từ đầu năm 2019 đến nay, do ảnh hưởng của bệnh dịch tả lợn châu Phi nên đàn lợn còn khoảng 33.000 con. Toàn huyện có 67 trang trại chăn nuôi đạt tiêu chí theo Thông tư số 27/TT-BNNPTNT về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản (trong đó: 86 trang

trại chăn nuôi lợn, 6 trang trại chăn nuôi gia cầm, 3 trang trại chăn nuôi trâu, bò và 13 trang trại chăn nuôi tổng hợp). Thực hiện 2 đề án xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh đối với lợn hướng tới đạt yêu cầu xuất khẩu; xây dựng và phát triển chuỗi liên kết trong chăn nuôi lợn và gia cầm, huyện đã lựa chọn 3 xã gồm Vũ Đoài, Bách Thuận và Hồng Lý để thực hiện triển khai thí điểm các nội dung của đề án. Công tác tuyên truyền luôn được chú trọng và thực hiện thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng từ huyện đến cơ sở về mục tiêu, nội dung, công tác chỉ đạo, trình tự thủ tục hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh, quyền lợi của các cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh, những cơ sở, địa phương có cách làm hay, vận dụng sáng tạo các giải pháp để thực hiện đề án. Tổ chức tập huấn hướng dẫn cách ghi chép biểu mẫu, báo cáo giám sát dịch bệnh và chăn nuôi hàng tháng cho các hộ chăn nuôi và trưởng ban chăn nuôi và thú y các xã, thị trấn. Sau một thời gian thực hiện, các đề án bước đầu đạt hiệu quả trên các lĩnh vực tiêm phòng vắc-xin cho đàn vật nuôi, thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, công tác giám sát dịch bệnh trên đàn gia súc và kiểm soát giết mổ, quản lý các hoạt động giết mổ nhỏ lẻ. Cụ thể đối với 3 xã Vũ Đoài, Bách Thuận và Hồng Lý được chọn thực hiện thí điểm các đề án, kết quả tỷ lệ tiêm phòng bệnh dịch tả lợn và lở mồm long móng gia súc đạt trên 91,2% so với tổng đàn; nhiều hộ chăn nuôi, trang trại, gia trại đã được hưởng đến thực hiện chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP, trong đó có trên 50 hộ chăn nuôi được đánh giá và cấp chứng nhận VietGAP, trên 1.500 con lợn được đeo thẻ tai để truy xuất nguồn gốc.

"5 không, 3 sạch" góp phần xây dựng nông thôn mới



Chăm sóc đường hoa tại xã Song Lãng (Vũ Thư).

Thực hiện tốt cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", các cấp hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) trong tỉnh đã từng bước khẳng định vai trò quan trọng, góp phần cùng các địa phương hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM). Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" bao gồm các tiêu chí: không nghèo, không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không bất bình đẳng giới, không vi phạm chính sách dân số không có trẻ em suy dinh dưỡng và sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp. Triển khai thực hiện 8 tiêu chí này, các cấp hội đã có nhiều cách làm sáng tạo, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia. Trong các tiêu chí "5 không", các cấp hội đã rất chú trọng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, không có người chăm sóc, không có nhà ở, không có điều kiện học tập, không có bảo hộ lao động, không có bảo hiểm y tế, không có bảo hiểm nhân thọ, không có bảo hiểm tai nạn, không có bảo hiểm bệnh tật, không có bảo hiểm mất mát, không có bảo hiểm cháy nổ, không có bảo hiểm thiên tai, không có bảo hiểm khác.

Quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn vay ưu đãi hơn 1.927 tỷ đồng cho 71.139 phụ nữ vay. Bên cạnh đó, các cấp hội tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia tiết kiệm bằng nhiều hình thức với số tiền tiết kiệm hơn 160 tỷ đồng cho hội viên vay phát triển kinh tế; giúp nhau thông qua các hình thức cho vay không lấy lãi, giúp không hoàn lại bằng tiền, thóc, con giống... trị giá hơn 20,5 tỷ đồng. Bằng nhiều hoạt động thiết thực, 10 năm qua, các cấp hội đã giúp 61.921 hộ phụ nữ nghèo làm chủ hộ phát triển kinh tế, trong đó có 12.114 hộ thoát nghèo. Chi Trần Thị Dung, thôn 5, xã Vũ Đoài (Vũ Thư) cho biết: Từ một con bò sinh sản do các cấp hội LHPN tặng, sau khi bê con được sinh ra, tôi đã lấy tiền bán bê mua thêm gà, vịt để chăn nuôi và đầu tư cho các con ăn học. Tôi cảm ơn các cấp hội, nhờ sự quan tâm, động viên của chị em mà đời sống gia đình tôi bớt khó khăn.

Bên cạnh đó, các cấp hội cũng thực hiện khá tốt các tiêu chí về giáo dục - đào tạo, văn hóa, hệ thống chính trị - tiếp cận pháp luật, quốc phòng - an ninh trong xây dựng NTM thông qua thực hiện các tiêu chí: không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; không có bất bình đẳng giới; không vi phạm chính sách dân số, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học. Các cấp hội đã tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động tại cơ sở cho hơn 4.500 hội viên; trực tiếp tư vấn, giải đáp những ý kiến liên quan đến hôn nhân, gia đình, chính sách liên quan đến phụ nữ; tham mưu xây dựng và duy trì 1.956 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; duy trì sinh hoạt câu lạc bộ phụ nữ, chi, tổ phụ nữ không có người sinh con thứ ba trở lên; tổ chức 22 lớp truyền thống kiến thức về vai trò của gia đình trong bảo vệ trẻ em và hướng dẫn kỹ năng hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị bạo lực gia đình, kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe cho gần 2.000 hội viên, phụ nữ... Cùng với đó, các hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình "3 sạch" góp phần thực hiện các tiêu chí số 2, số 17 cũng được các cấp hội triển khai sâu rộng. Các cấp hội đã tổ chức 85 chuyên đề, tọa đàm về vai trò của phụ nữ tham gia xây dựng NTM, vệ sinh môi trường, phân loại và xử lý rác thải tại nguồn cho 10.650 hội viên; xây dựng và nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường như: tổ hợp tác thu gom rác thải, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên các cánh đồng, đường hoa, bồn hoa NTM... Đến nay, các cấp hội đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân xây dựng 300km đường hoa NTM; duy trì hoạt động của 1.665 tổ thu gom và xử lý rác thải do phụ nữ đảm nhiệm với 9.460 thành viên tham gia...

Chi Nguyễn Thị Minh Hiền, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết thêm: Nếu chỉ tuyên truyền suông thì "5 không, 3 sạch" sẽ ít hiệu quả. Chính từ những việc làm, mô hình cụ thể của các cấp hội đã tác động đến nhận thức và thay đổi hành vi của từng hội viên, qua đó góp phần cùng với các địa phương thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng NTM.

PHAN LỢI - TÔ HUỖN

Bà Bùi Thị Minh Thành, Phụ trách Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Kiến Xương



Thực hiện xây dựng vùng an toàn dịch bệnh, huyện đã phối hợp tổ chức 18 lớp tập huấn cho 825 lượt học viên là cán bộ thú y cơ sở, chủ các trang trại, các hộ giết mổ, hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện về quy trình kỹ thuật chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và hướng dẫn quy định đăng ký, chứng nhận cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong chăn nuôi, bảo đảm an toàn dịch bệnh. Ngoài 3 xã GAHP chính với 230 hộ, toàn huyện có 9 xã GAHP mở rộng với trên 169 hộ tham gia, có 2 trang trại đạt cơ sở an toàn dịch bệnh. Đến nay, toàn huyện đã có 3 cơ sở chăn nuôi lợn được chứng nhận là cơ sở an toàn dịch bệnh. Tại các cơ sở chăn nuôi được cấp chứng nhận an toàn dịch bệnh, quy trình chăn nuôi bảo đảm được thực hiện đúng quy định, có sự kiểm tra, giám sát định kỳ của cơ quan chuyên môn và giám sát lâm sàng từ thú y cơ sở và chính quyền địa phương.

Ông Phạm Bá Vang, chủ cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh xã Tân Bình (thành phố Thái Bình)



Trang trại chăn nuôi tổng hợp của gia đình được xây dựng theo mô hình khép kín với diện tích trên 51.000m²; thường xuyên nuôi 500 con lợn nái, 5.000 lợn thịt. Trong quá trình chăn nuôi lợn, trang trại áp dụng kỹ thuật chăn nuôi an toàn sinh học, thực hiện nghiêm ngặt các quy trình từ khâu vệ sinh chuồng trại, sát trùng tiêu độc, lựa chọn thức ăn, thời gian cách ly kháng sinh bảo đảm đủ tiêu chuẩn theo quy định, nhờ vậy đàn lợn của gia đình luôn khỏe mạnh, phát triển tốt, giảm thiểu dịch bệnh phát sinh. Trang trại được các cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận VietGAP và cơ sở an toàn dịch bệnh.

(còn nữa)

THÀNH PHỐ Ô nhiễm từ các dòng sông

Để bảo đảm xử lý lượng nước thải sinh hoạt đô thị trên địa bàn, được sự tài trợ của Chính phủ Na Uy, thành phố Thái Bình đã thực hiện dự án cải tạo và xây dựng hệ thống thoát nước thải sinh hoạt. Dự án chính thức đi vào vận hành tháng 12/2016 đã góp phần hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường tại các dòng sông trên địa bàn thành phố.

Với chiều dài gần 21km tuyến đường ống được đặt tại các cửa xả nằm hai bên bờ các dòng sông trên địa bàn thành phố, công suất 10.000m³/ngày đêm, hệ thống đã thu gom và xử lý nước thải cho 8 phường nội thành là Bồ Xuyên, Đề Thám, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Lê Hồng Phong, Kỳ Bá, một phần phường Tiến Phong và Trần Lãm. Dù

đã có hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt nhưng thời gian qua các dòng sông như sông Bồ Xuyên, sông Vĩnh Trà vẫn bị ô nhiễm. Chi Đỗ Thị Minh Hương, tổ 7, phường Bồ Xuyên bức xúc: Nhiều năm nay, người dân chúng tôi ăn không ngon, ngủ không yên bởi mùi hôi thối của sông Bồ Xuyên, nhất là vào mùa hè khi mưa xuống nắng lên. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên cơ quan chức năng địa phương có giải pháp giải quyết để con sông Bồ Xuyên định kỳ được nạo vét, thay rửa thường xuyên 1 - 2 lần/tuần để hạn chế tình trạng ô nhiễm. Chủ cơ như này chẳng biết đến bao giờ người dân nơi đây mới được hít thở bầu không khí trong lành của mùa xuân hay mùa hè mát mẻ. Bà Đào Thị Ngòi, Tổ trưởng

gian gần đây. Hơn nữa việc người dân thiếu ý thức xả rác thải bừa bãi xuống các dòng sông, việc thay rửa, nạo vét không được thực hiện thường xuyên cũng góp phần gây ô nhiễm môi trường.

Sông Đoàn Túc thuộc hệ thống thoát nước thành phố, điểm đầu là cống Nhân Thanh chảy qua các tổ dân phố của phường Tiến Phong, cụm công nghiệp Phong Phú ra điểm cuối đầu với sông Bạch tại cầu Mùa, phường Phú Khánh. Đây là nguồn tiếp nhận nước thải sinh hoạt của nhân dân phường Tiến Phong, nước thải của một số cơ sở sản xuất đang hoạt động trong cụm công nghiệp Phong Phú chưa đầu nối về khu trung chuyển nước thải cụm công nghiệp. Mục nước sông Đoàn Túc có thời gian cao hơn mực nước sông Trà Lý nên khó khăn cho việc lấy nước từ sông Trà Lý để thay rửa nước sông từ cống Nhân Thanh là nguyên nhân gây tình trạng nước sông Đoàn Túc bị ô nhiễm có màu đen, mùi hôi ảnh hưởng đến sinh

hoạt và đời sống của người dân. Trong khi, sông Bạch phục vụ tưới, tiêu nông nghiệp, chảy từ cống Nặng (sông Trà Lý) ở ranh giới xã Tân Hòa, Phúc Thành chảy trên địa bàn thành phố Thái Bình qua xã Tân Bình, phường Tiên Phong, xã Phú Xuân, nối với sông Vĩnh Trà tại ngã ba phường Phú Khánh. Đây là nguồn tiếp nhận nước thải công nghiệp của 5 tổ chức xã thải tại khu công nghiệp Phúc Khánh, khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh được UBND tỉnh cấp giấy phép xả nước thải. Nước thải sinh hoạt của dân cư hai bên bờ sông, sông thường ô nhiễm có màu đen bắt đầu từ vị trí hợp lưu sông Đoàn Túc tại vị trí chân cầu Mùa tới vị trí hợp lưu với sông Vĩnh Trà, sông Pari tại ngã ba phường Phú Khánh...

Trước những bức xúc của người dân và để giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường nước tại một số tuyến sông trên địa bàn thành phố, UBND tỉnh đã yêu cầu UBND thành phố Thái Bình khẩn trương đầu tư hệ thống

thu gom, đầu nối toàn bộ nước thải của các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp Phong Phú vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh. Các đơn vị chức năng rà soát toàn bộ cửa xả nước thải sinh hoạt dân cư ra các

tuyến sông nêu trên. Hoàn thiện mạng lưới thu gom nước thải sinh hoạt về trạm xử lý trước khi thải ra môi trường. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường tại các xã, phường. Qua đó, nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý các hành

vi vi phạm pháp luật về xả thải theo quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các sở, ngành, đơn vị tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các doanh nghiệp xả nước thải không đạt quy chuẩn ra môi trường...

THANH HÀ



Công nhân Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình thu gom rác thải trên sông Vĩnh Trà.